

เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเดือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิกัฟ อย่าเป็นดริมทีม!

นำเสนอเมื่อ : 24 ธ.ค. 2557

อย่าเป็นดริมทีม

คอลัมน์ คูนอกจ้อ

[มติชนรายวัน](#) 23 ธันวาคม 2557

ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิกัฟ กลับมาเป็นที่หนึ่งของ อาเซียน อย่างเป็นทางการในรอบ 12 ปี และน่าจะครองใจแฟน ๆ ไปอีกนานด้วยนักเตะดาวรุ่ง นิวเจนเอเรชั่นชุดนี้

ทีมไทยของ "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ทำให้ผมนึกถึง ทีมชาติชุด ดริมทีม ของ "บ๊ิกหอย" รัชชชัย สัจจุกุล เมื่อ 20 ปีก่อน บ๊ิกหอยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วนัสนา สัจจุกุล สร้างทีมชาติด้วยเด็กโนเนม ไม่ง้อซูเปอร์สตาร์ คอยๆ พัฒนาจากทีมดาวรุ่งขึ้นมาเป็นขวัญใจคนไทย ด้วยความเป็นนักสู มีวินัย เล่นบอลสนุก เราใจที่สุดสุด แนวเดียวกับทีมของซิโก้ชุดนี้ปะ

เสียดายที่ดริมทีมไปไม่ถึงฝัน หลังจากดันเด็กๆ ขึ้นไปเล่นระดับซีเนียร์ เจอคู่แข่งโตกว่า หลายคนกระดุกไม่ถึง จึงสอบไม่ผ่าน ทีมก็ค่อยๆ แตกสลายไปคนละทิศละทาง

ซิโก้ ในฐานะหัวหอกดริมทีมเก่า ต้องดูแลเด็กชุดปัจจุบันให้ดี ค่อยๆ เดินไปที่ละขั้นอย่างมั่นคง อย่าเป็นดริมทีม 2 แต่พยายามเติบโตจาก ทีมในฝันเป็นของจริง ในเวลาอันเหมาะสมให้ได้

การสร้างทีมด้วยนักเตะอายุน้อย คือเทรนด์ของฟุตบอลยุคนี้ เยอรมัน แชมป์โลกล่าสุดพัฒนาขึ้นมาจากทีมวัยรุ่น อังกฤษ กับ สเปน ก็กำลังทำอยู่ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกทีมที่ทำแล้วเป็นแชมป์ และกว่าจะสูงงอมได้ก็ก็ต้องอาศัยเวลากับความอดทนพอสมควร

ทีมพวกนี้จะเจอหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ตัดสินใจจะไปต่อ หรือตกระบอบงั้น คือช่วงที่เป็นกระแสบูมสุดขีด แฟนบอลเคลรี่ เชิดชูเป็นฮีโร่ ไปไหนใครๆ ก็กรี๊ดยกอะพระเอกหนึ่ง 100 ล้าน

ทั้งหมดคือรางวัลตอบแทนความเหนื่อยยาก แต่เสพสุขแค่ช่วงหนึ่งก็พอนะครับ งานหนักที่หินกว่า

ทำทนายกว่ายังรออยู่อีกเยอะ

ชีวิตทุกวันนี้ การแข่งขันสูงมาก ๆ เราพักหนึ่งวัน เท่ากับคู่แข่งซ้อมมากกว่าวันหนึ่ง นักเตะไทยต้องตัดกิเลส คิดแบบมืออาชีพว่า ถ้าจะไปต่อให้ไกลกว่าแชมป์อาเซียน เรายังต้องทำงานหนัก และไม่มีเวลาให้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจริงๆ

ทีมไทยโชคดีที่มีนักเตะชั้นเยี่ยมมาอยู่ร่วมรุ่นเดียวกันหลายคน เจ ชนาธิป, เกริกฤทธิ์, อติศักดิ์, ชาริล, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ มีของมากพอจะพัฒนาสู่ระดับสุดยอดของเอเชียได้ทุกราย

นี่คือโกลเด้น เจเนอเรชั่น ของไทยแลนด์ที่ใครๆ ก็อิจฉา ขอแค่คิดไว้เสมอว่า อย่าเป็นดริมทีมในฝัน เราต้องอยู่กับความจริง เป็นตัวจริงเท่านั้น!